

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายสาทร ไม่ถึง	ประธานสภา อบต.น้ำพุ	สาทร ไม่ถึง
๒.	นายสุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว	รองประธานสภา อบต.น้ำพุ	สุรเชษฐ์ ชุ่มแก้ว
๓.	นายธนยศ ชุมชอบ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๑	ธนยศ ชุมชอบ
๔.	นายโกวิทย์ มหาชัย	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒	โกวิทย์ มหาชัย
๕.	นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๔	ดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
๖.	นายอภิชน จรุงยพงศ์	สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๖	อภิชน จรุงยพงศ์

ผู้ไม่มาประชุม

-ไม่มี-

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑.	นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น	นายก อบต.น้ำพุ	ถนัดกิจ โพธิ์โพ้น
๒.	นางสาวกานต์รวี ศิริทอง	รองนายก อบต.น้ำพุ	กานต์รวี ศิริทอง
๓.	นายอรรถพร พรหมทอง	เลขานุการนายก อบต.น้ำพุ	อรรถพร พรหมทอง
๔.	นายประเสริฐ จันทบูรณ์	เลขานุการสภา อบต.น้ำพุ	ประเสริฐ จันทบูรณ์
๕.	นางพวงทิพย์ สุวรรณศิลป์	ผู้อำนวยการกองคลัง	พวงทิพย์ สุวรรณศิลป์
๖.	นายอำนาจ สำอางค์	ผู้อำนวยการกองช่าง	อำนาจ สำอางค์
๗.	นางอรรฉวาที ทิศจันทร์	หัวหน้าสำนักปลัด	อรรฉวาที ทิศจันทร์

/เริ่มประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

นายประเสริฐ จันทบูรณ์
เลขานุการสภาฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ วันนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ตรงกับวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕๖ กำหนดว่าการประชุมสภาต้องมีสมาชิกสภาฯ มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาฯ ทั้งหมดที่มีอยู่จึงจะครบองค์ประชุม ในวันนี้มีสมาชิกสภาฯ มาประชุมครบทั้ง ๖ ท่านครับ ถือว่าครบองค์ประชุม ในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขอเรียนเชิญครับ (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย)

นายประเสริฐ จันทบูรณ์
เลขานุการสภาฯ

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้กำหนดให้มีสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นต้นไป มีกำหนดไม่เกินสิบห้าวันนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ จึงกำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุในวันนี้ ขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป ขอกราบเรียนเชิญครับ

นายสาทร ไหมถึง
ประธานสภาฯ

ขออนุญาตเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ.

๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. ก่อนอื่นขอกราบสวัสดี คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิก พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันนี้ วันนี้มีระเบียบวาระอยู่ ๕ วาระ เพื่อให้ไม่เสียเวลาขอเข้าระเบียบวาระที่ ๑ นะครับ

ระเบียบวาระที่ ๑
นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภา

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ การแข่งขันฟุตบอลน้ำพุสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ ๒๐ ณ สนามโรงเรียนวัดน้ำพุ พิธีเปิดในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. การแข่งขันฟุตบอลประเภทประชาชนชายทั่วไป ระหว่างทีม น้ำพุ เอ พบกับควนใหม่ เอ เวลา ๑๔.๔๐ น. การแข่งขันฟุตบอลประเภทเยาวชน ไม่เกิน ๑๒ ปี ระหว่างทีมหนองต้อ กับ ทีมบ้านยางอุง เวลา ๑๕.๐๐ น. นักกีฬาทุกทีมเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันพร้อมกัน ณ สนามโรงเรียนวัดน้ำพุ เวลา ๑๕.๓๐ น. พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลน้ำพุสัมพันธ์คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ชมการแสดงของกลุ่มรักษาสุภาพตำบลน้ำพุ เวลา ๑๖.๑๐ น.การแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษหญิง ระหว่างทีมแม่บ้านคลองหา เอพี กับ ทีม อสม.โชนตะวันตก ซึ่งทีม อสม.โชนตะวันตกเป็นแชมป์ในการแข่งขันฟุตบอลวัน อสม.แห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๒ ที่ผ่านมา เวลา ๑๖.๔๐ น. การแข่งขันฟุตบอลประเภทสตรี ระหว่างทีมหนองต้อ กับ ทีมควนใหม่ ซึ่งโปรแกรมการแข่งขัน สมาชิกทุกท่านได้รับไปแล้ว ขอฝากสมาชิกได้ช่วยประชาสัมพันธ์การแข่งขันฟุตบอลน้ำพุสัมพันธ์คัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๒๐ ในครั้งนี้ด้วย

๑.๒ การจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จะจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ และกราบไหว้พ้อท่านด้วน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ ณ ศาลาริมคลองฉวาง หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน และประชาชนให้ความสำคัญของวันสงกรานต์ และเป็นการรักษาไว้ซึ่งศิลปจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม สร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในครอบครัว ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจของผู้สูงอายุและบุคคลในชุมชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตตำบลน้ำพุ และมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ตามรายละเอียดที่สมาชิกทุกท่านได้รับเอกสารที่จะได้เชิญชวนและประชาสัมพันธ์ต่อไป

๑.๓ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ โดยที่รัฐธรรมนุญ

/แห่งราชอาณาจักร

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม กำหนดให้ รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว การกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทโดยกลไกและระบบในการบังคับใช้ต้องมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕ ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็นหลักการประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จึงประกาศประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามประมวลจริยธรรมแนบท้าย ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่สมาชิกทุกท่านได้รับไปแล้ว

ระเบียบวาระที่ ๒

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภา

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ต่อไปเข้าระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอเชิญท่านประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ชี้แจง นะครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ ในนามของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ประกอบด้วย นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ประธานกรรมการ นายธนยศ ชุมชอบ กรรมการ นายโกวิทย์ มหาชัย กรรมการและเลขานุการ ตามที่ได้ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ปรากฏว่าถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ทุกประการ ขอรายงานต่อสภาฯ

/เพื่อทราบ

เพื่อทราบครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอบคุณครับท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ประธานคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม ต่อไปผมขอมติจากที่ประชุม เรื่องรับรอง
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สมัยสามัญ สมัย
แรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับรอง ๕ เสียง
ไม่รับรอง - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

ระเบียบวาระที่ ๓
นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ
ระเบียบวาระที่ ๔
นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

เรื่อง กระทู้ถาม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทู้ถาม ไม่มีนะครับ

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา การจ่ายขาดเงิน
สะสม ผมขอทำความเข้าใจกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ที่จะให้ทาง
คณะผู้บริหารได้ชี้แจงเป็นรายโครงการ แล้วให้สมาชิกได้ซักถาม หรือ
อภิปราย แล้วขอมติที่ประชุมเป็นรายโครงการไปเลย เพื่อไม่ให้เกิดการ
ยุ่งยาก ถ้าให้คณะผู้บริหารชี้แจงทั้งหมด ท่านอาจจะลืมไม่รู้ว่โครงการ
ไหนบ้าง จึงให้พิจารณาไปตามโครงการเลย เมื่อผู้บริหารชี้แจงเสร็จ
สมาชิกได้อภิปราย หรือซักถามต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ถูกต้อง และ
ให้ทุกโครงการได้เกิดความละเอียด แล้วลงมติไปที่ละโครงการ ขอเชิญ
คณะผู้บริหารได้เสนอโครงการจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาฯ แห่งนี้ ครับ

นายณัฏกิจ โพธิ์โพ้น
นายก อบต.น้ำพุ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำพุ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
ในส่วนของผู้บริหารมีเรื่องที่จะเสนอเพื่อพิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๒๔ โครงการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การรับฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.
๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ กำหนดว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงิน
สะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กร

/ปกครอง

ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวกับด้านบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของราษฎร ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือตามที่กฎหมายกำหนด

- (๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว
- (๓) ให้กัเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ไม่น้อยกว่าสามเดือน และกัไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น
- (๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการกัหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ มียอดเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔,๓๐๕,๑๒๖.๙๐ บาท

-ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลเรียบร้อยแล้ว

-กัเงินตามระเบียบ เป็นจำนวนเงิน ๕,๘๔๕,๖๕๑.- บาท

-คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ จำนวน ๘,๔๘๓,๒๕๐.๙๐ บาท

-แต่ในครั้งนี ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน ๗,๖๖๙,๘๐๐.- บาท จำนวน ๒๔ โครงการ ตามรายละเอียดโครงการ ดังต่อไปนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๔.๑ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายปลายราง - หมวดสมคักดิ์ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๔๒๗,๐๐๐.- (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ สภาพถนนหินคลุกเดิม ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว

/๑,๑๐๐.๐๐ เมตร

๑,๑๐๐.๐๐ เมตร โดยทำการปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร งานรื้อคันทางเดิม และบดอัด จำนวน ๓,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร งานกรูยทางขนาดกลาง จำนวน ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร ชั้นพื้นทาง(หินคลุกบดอัดแน่น) หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำพุ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๖ กำหนดจุดพิกัดเริ่มต้น E ๕๓๓๐๕๐ N ๙๗๓๕๓๔ จุดสิ้นสุด E ๕๓๔๐๖๐ N ๙๗๓๕๒๕) งบประมาณ ๔๒๗,๐๐๐ บาท(-สี่แสนสองหมื่น เจ็ดพันบาทถ้วน-) โครงการดังกล่าวช่วงฤดูฝนมีพี่น้องประชาชน ที่สัญจร ไปมาได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เป็นเส้นทางที่พี่น้องประชาชนใช้ สัญจรไปมาและขนส่งวัตถุทางการเกษตร ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณา จ่ายขาดเงินสะสมในครั้งนี้นี้ครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ ๔.๑ ปรับปรุงถนนหินคลุกสายปลายราง - หมวดสมศักดิ์ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ไม่ทราบว่ามีสมาชิกท่านใดอภิปรายหรือสอบถาม รายละเอียดในโครงการ ๔.๑ เชิญท่านสมาชิก ครับ ถ้าไม่มีผมขออนุมัติ จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายปลายราง - หมวด สมศักดิ์ (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๔๒๗,๐๐๐.- (สี่แสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอมติที่ ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๕ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๔.๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสาย หมวดสมศักดิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๒๓๗,๐๐๐.- (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

วาระ ๔.๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนหิน คลุกสายหมวดสมศักดิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด /สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๒๓๗,๐๐๐.- (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอเชิญ คณะผู้บริหารชี้แจง ครับ

นายณัฏกิจ โพธิ์โพ้น
นายก อบต.น้ำพุ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการที่ ๒ ที่เสนอจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหมวดสมศักดิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยทำการปรับปรุงถนนพร้อมลงหินคลุกผิวจราจร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร งานรั้วคันทงเดิมและบดอัด จำนวน ๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร งานกรวยทางขนาดกลาง จำนวน ๑,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ชั้นพื้นทาง(หินคลุกบดอัดแน่น) หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำพุ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๗ กำหนดจุดพิกัดเริ่มต้น E ๕๓๓๐๔๙ N ๙๗๓๓๔๔ จุดสิ้นสุด E ๕๓๓๐๖๒ N ๙๗๔๓๗๐) งบประมาณ ๒๓๗,๐๐๐ บาท (-สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ถนนสายนี้เชื่อมต่อกับถนนสายปลายราง - หมวดสมศักดิ์ ลักษณะความเดือดร้อนคล้ายคลึงกัน พื้น้องประชาชนใช้เส้นทางดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมามีสร้างความเดือดร้อนให้กับพื้น้องประชาชนในการสัญจรไปมา การเกษตรและการขนส่งสินค้าทางการเกษตร ขอเสนอจ่ายขาดเงินสะสมให้สมาชิกได้พิจารณา ครับ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

ขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการที่ ๔.๒ ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะอภิปรายซักถามรายละเอียดต่างๆ เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหมวดสมศักดิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๒๓๗,๐๐๐.- (สองแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๕ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

/๔.๓ ขออนุมัติ

๔.๓ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการถมไหล่ทางด้วยหินแอนไฮไรท์ ถนนสายนามะพร้าว - ห้วยหมาก หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๓๗,๐๐๐ บาท (-สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

นายสาทร ไมถึง
ประธานสภา

วาระ ๔.๓ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการถมไหล่ทางด้วยหินแอนไฮไรท์ ถนนสายนามะพร้าว - ห้วยหมาก หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๓๗,๐๐๐ บาท (-สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจง ครับ

นายณัดกิจ โพธิ์โพ้น
นายก อบต.น้ำพุ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการที่ ๓ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการถมไหล่ทางด้วยหินแอนไฮไรท์ ถนนสายนามะพร้าว - ห้วยหมาก หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการถมไหล่ทางด้วยหินแอนไฮไรท์พร้อมเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง ด้านละ ๐.๕๐ เมตร (จำนวน ๒ ด้าน) หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๖๘๕.๐๐ เมตร รวมปริมาณหินแอนไฮไรท์ไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๗๕ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๘ กำหนดจุดพิกัดเริ่มต้น E ๕๓๕๐๕๒ N ๙๗๙๘๒๒ จุดสิ้นสุด E ๕๓๕๗๖๘ N ๙๗๐๒๕๘) งบประมาณ ๓๗,๐๐๐ บาท (-สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) โครงการดังกล่าวมีไหล่ทางที่ชัน พื้น้องประชาชนที่สัญจรไปมา ได้รับความกระทบ ได้รับอุบัติเหตุบาดเจ็บ ต้องปรับปรุงถนนโดยการถมไหล่ทางด้วยหินแอนไฮไรท์ ขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าวด้วยครับ

นายสาทร ไมถึง
ประธานสภา

ขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการที่ ๔.๓ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะอภิปราย ชักถามรายละเอียดต่างๆ เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการถมไหล่ทางด้วยหินแอนไฮไรท์ ถนนสายนามะพร้าว - ห้วยหมาก หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๓๗,๐๐๐ บาท (-สามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอมติที่ประชุม ครับ

/อนุมัติ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๕ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

๔.๔ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการบุกเบิกถนนสายนาเพหาร (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๑๕๖,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

วาระ ๔.๔ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการบุกเบิกถนนสายนาเพหาร (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๑๕๖,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจง ครับ

นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น
นายก อบต.น้ำพุ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการที่ ๔ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการบุกเบิกถนนสายนาเพหาร (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการบุกเบิกถนน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร พร้อมลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร งานรื้อคันทางเดิมและบดอัดจำนวน ๑,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร งานกรุยทางขนาดกลาง จำนวน ๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร ชั้นพื้นทาง(หินคลุกบดอัดแน่น) หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๓๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑๑ กำหนดจุดพิกัดเริ่มต้น E ๕๓๓๒๘๐ N ๙๖๘๔๑๒ จุดสิ้นสุด E ๕๓๓๑๘๗ N ๙๖๘๐๗๓) งบประมาณ ๑๕๖,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน-) เป็นถนนเชื่อมต่อถนนสายนาเพหาร ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแล้ว ยังมีเส้นทางที่พี่น้องประชาชนที่ทำการเกษตรด้านใน และมีบ้านเรือน ไม่สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก จึงต้องการบุกเบิกถนนสายดังกล่าว ตอนที่ ๒ ขอให้ท่านสมาชิกได้พิจารณา ครับ

/ขอขอบคุณ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการที่ ๔.๔ สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัย หรือจะอภิปราย สอบถาม
รายละเอียดต่างๆ เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการบุกเบิกถนนสายนาเพหาร (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๑๕๖,๐๐๐ บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การ
บริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๕ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๔.๕ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมรั้วถนนพร้อมเท
คอนกรีตเสริมเหล็กสายนาแม่น้ำ (หลังบ้านหมอสาคร) หมู่ที่ ๒ ตำบล
น้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๒๘๙,๘๐๐
บาท (-สองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-) รายละเอียดตาม
แบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

วาระ ๔.๕ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมรั้วถนน
พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาแม่น้ำ (หลังบ้านหมอสาคร) หมู่ที่ ๒
ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ
๒๘๙,๘๐๐ บาท (-สองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-)
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอเชิญคณะ
ผู้บริหารชี้แจง ครับ

นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น
นายก อบต.น้ำพุ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการที่ ๕ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการซ่อมแซมรั้วถนนพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาแม่น้ำ (หลัง
บ้านหมอสาคร) หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์
ธานี โดยทำการขุดรื้อผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมเทคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร จำนวน
๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร งานทรายหยาบรองพื้น หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร
จำนวน ๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานคอนกรีต หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน
๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานเหล็กเสริมคอนกรีต did ๔ มิลลิเมตร @ ๐.๒๐
x ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๔๐๐.๐๐ ตารางเมตร งานเหล็กเสริมรอยต่อ
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร จำนวน ๓๓๒.๘๘ กิโลกรัม

/งานวางท่อ

งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗.๐๐ ท่อน งานปูนซีเมนต์ผสมยาแนว จำนวน ๕.๐๐ กระสอบ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑๒ กำหนดจุดพิกัดเริ่มต้น E ๕๓๓๖๙๙ N ๙๖๙๐๑๐ จุดสิ้นสุด E ๕๓๓๗๑๑ N ๙๖๘๙๖๙) งบประมาณ ๒๘๙,๘๐๐ บาท (สองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-) โครงการดังกล่าวเป็นพื้นที่น้ำท่วมขัง น้ำท่วมบ่อย ถนนได้รับความชำรุดเสียหาย ท่อระบายน้ำอุดตันเจ้าหน้าที่กองช่างเคยไปช่วยแก้ปัญหาการระบายน้ำ แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ลุล่วง ยังมีปัญหาเรื่องการระบายน้ำอยู่ ต้องมีการวางท่อเพิ่มเติมเพื่อให้การระบายน้ำบริเวณดังกล่าวลงไปริมลำห้วยไปสู่ลำคลองฉวางได้สะดวกยิ่งขึ้น จึงเสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าวเพื่อให้สมาชิกได้พิจารณา ครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการที่ ๔.๕ มีสมาชิกท่านใดที่จะสอบถาม หรืออภิปราย เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมเรือถอน พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาแม่ น้ำ (หลังบ้านหมอสาคร) หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๒๘๙,๘๐๐ บาท (-สองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๕ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๔.๖ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านพิ้ว-สมคิด โกละกะ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๕๒๓,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

วาระ ๔.๖ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านพิ้ว-สมคิด โกละกะ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ /อำเภอบ้านนาสาร

อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๕๒๓,๐๐๐ บาท
(ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอเชิญคณะผู้บริหารชี้แจง ครับ

นายณัฏกิจ โพธิ์โพ้น
นายก อบต.น้ำพุ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการที่ ๖
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านพิ้ว-สมคิด โกละกะ
หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการรื้อ
คันทางเดิมและบดอัด ขนาดความกว้าง ๓.๗๐ เมตร ระยะทางยาว
๒๑๕.๐๐ เมตร จำนวน ๗๙๕.๕๐ ตารางเมตร งานทรายหยาบรองพื้น
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๓๙.๗๘ ลูกบาศก์เมตร งานคอนกรีต หนา
๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑๑๙.๓๓ ลูกบาศก์เมตร งานเหล็กเสริมคอนกรีต did
๔ มิลลิเมตร @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๗๙๕.๕๐ ตารางเมตร งาน
เหล็กเสริมรอยต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑๓๑.๐๗
กิโลกรัม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำพุ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑๕ กำหนด จุดพิกัดเริ่มต้น E ๕๓๔๐๔๗
N ๙๖๗๙๕๗ จุดสิ้นสุด E ๕๓๔๑๕๑ N ๙๖๗๘๕๔) งบประมาณ
๕๒๓,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ถนนสายดังกล่าว
เป็นถนนที่พี่น้องประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการสัญจร เป็นถนนดิน
และหินคลุก เพื่อให้พี่น้องประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกจึงเสนอขอ
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการดังกล่าวเพื่อให้สมาชิกได้พิจารณา ครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กถนนบ้านพิ้ว-สมคิด โกละกะ หมู่ที่ ๓ มีสมาชิกท่านใดที่จะ
สอบถาม หรืออภิปราย เชิญครับ

นายโกวิทย์ มหาชัย
สมาชิกสภา อบต.ม.๒

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมโกวิทย์ มหาชัย
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ โครงการนี้ผมเห็นด้วย ซึ่งถนนสายนี้ทางเหิน
จากการปรับปรุงบูรณะเป็นเวลานาน ขอหารือชื่อถนนครับโครงการชื่อ
ถนนสายบ้านพิ้ว ถึง สมคิด โกละกะ แต่หลังสุดท้ายน่าจะติดกับบ้านของ
นิตนะครับ ถ้าเป็นอย่างนี้การเขียนชื่อโครงการควรระบุหัวท้ายให้เต็มครับ
เพื่อต่อไปข้างหน้าได้ทำต่อ ถ้าเขียนอย่างนี้เหมือนเป็นการสิ้นสุดโครงการ
แค่นี้ ผมคิดว่างบประมาณคงไม่พอ แต่การเขียนชื่อโครงการน่าจะให้ถึง

/จุดสิ้นสุด

จุดสิ้นสุดของโครงการ จะได้ก็เมตรก็อีกเรื่องหนึ่งครับ ขอรื้อครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านโกวิท มหาชัย ขออนุญาตตอบแทนเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ของหมู่ที่ ๓ โครงการนี้บริเวณบ้านของธงชัย รื่นรวย หรือว่านิต ได้เทศอนกริตแล้ว โครงการนี้ทำไปถึงคอนกรีตที่เขาดำเนินการกันเองจากสายแยกไปถึงบ้านป่าเหื่อม เเทไปถึงบ้านนายสมคิด โกละกะ แล้ว ขอบคุณท่านโกวิท ที่ยังเป็นห่วงเป็นใยอยู่ครับ ท่านอาจไม่เข้าใจบริบทบริเวณตรงนั้นครับ ขอทำความเข้าใจและขอขอบคุณที่ท่านได้สอบถามเพื่อจะได้เสริมเติมเต็ม แต่ตามโครงการที่เจ้าหน้าที่ได้สำรวจทำได้ตามโครงการนี้ครับ เพราะทางบ้านนายธงชัย ได้เทศอนกริตแล้ว มีสมาชิกท่านอื่นจะสอบถามเพิ่มเติม หรืออภิปราย เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านพิ้ว - บ้านนายสมคิด โกละกะ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๕๒๓,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๕ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๔.๗ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกอิสระบ้านป่าเหื่อม หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๑๕๑,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

วาระ ๔.๗ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกอิสระบ้านป่าเหื่อม หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๑๕๑,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น
นายก อบต.น้ำพุ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม โครงการที่ ๔.๗ โครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกอิสระบ้านป่าเหื่อม หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการปรับปรุงถนนพร้อมลงหินแอสไฮล์ผิวจราจร ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ระยะทาง

/ยาว ๔๕๐.๐๐

ยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร งานรื้อคันทางเดิมและบดอัด จำนวน ๑,๕๗๕.๐๐ ตารางเมตร งานกรุยทางขนาดกลาง จำนวน ๙๐๐.๐๐ ตารางเมตร ชั้นพื้นทาง (หินแอนไฮไรท์บดอัดแน่น) หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๓๑๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๑๗ กำหนดจุดพิกัดเริ่มต้น E ๕๓๔๑๓๖ N ๙๖๗๗๘๘ จุดสิ้นสุด E ๕๓๔๕๓๕ N ๙๖๗๘๘๖) งบประมาณ ๑๕๑,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) โครงการดังกล่าวพี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นระยะเวลานาน การสัญจรไปมาลำบากที่สุดทั้งตำบล เพราะว่าเป็นถนนที่มีบ้านเรือนราษฎรที่ต้องสัญจรไปมาเข้าบ้านพัก เข้าที่อยู่อาศัย รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่มีพื้นที่ทางการเกษตรสวนยางพาราเข้าไปประกอบอาชีพในช่วงฤดูฝนรถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ต้องเดินเท้าเข้าไป พื้นที่ขนาดความกว้างตามที่สามารถดำเนินการขอจากเจ้าของที่ดินได้ เพราะพื้นที่ได้ผ่านของพี่น้องประชาชนหลายรายด้วยกัน ซึ่งคิดว่าการดำเนินการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในการสัญจรไปมา และประกอบอาชีพ จึงขออนุมัติเสนอโครงการดังกล่าวเพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภา

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้เสนอโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกอิสระเบ้านป่าเหื่อม หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียด หรืออภิปรายเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงถนนสายสามแยกอิสระเบ้านป่าเหื่อม หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๑๕๑,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๕ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๔.๘ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมรื้อถอนพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายาว-ควนสมอ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ

/อำเภอบ้านนาสาร

อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๕๓,๐๐๐ บาท
(-ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

นายสาทร ไมถึง
ประธานสภาฯ

วาระ ๔.๘ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมรั้วถนน
พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายาว-ควนสมอ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๕๓,๐๐๐ บาท
(-ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำพุ เชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นายณัดกิจ โพธิ์โพ้น
นายก อบต.น้ำพุ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการที่
๘ โครงการซ่อมแซมรั้วถนนพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายาว-ควน
สมอ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุอำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำ
การขุดหรือผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๘๐.๐๐
ตารางเมตร งานทรายหยาบ รองพื้น หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน
๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑๒.๐๐
ลูกบาศก์เมตร งานเหล็กเสริมคอนกรีต did ๔ มิลลิเมตร @ ๐.๒๐ x
๐.๒๐ เมตร จำนวน ๘๐.๐๐ ตารางเมตร งานเหล็กเสริมรอยต่อ
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร จำนวน ๙๓.๙๓ กิโลกรัม หินคลุกไหล่
ทางหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑.๘๐
ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำพุ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หน้าที่
๑๘ ลำดับที่ ๑๘ กำหนดจุดพิกัดเริ่มต้น E ๕๓๒๘๕๖ N ๙๖๖๗๑๕
จุดสิ้นสุด E ๕๓๒๘๔๗ N ๙๖๖๖๙๓) โครงการซ่อมแซมรั้วถนนพร้อมเท
คอนกรีตเสริมเหล็กสายนายาว-ควนสมอ หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุอำเภอบ้าน
นาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการขุดหรือผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว
๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๘๐.๐๐ ตารางเมตร งานทรายหยาบ รองพื้น
หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานคอนกรีตหนา
๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานเหล็กเสริมคอนกรีต
did ๔ มิลลิเมตร @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๘๐.๐๐ ตารางเมตร
งานเหล็กเสริมรอยต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร จำนวน ๙๓.๙๓
/กิโลกรัม

กิโลกรัม หินคลุกไหล่ทางหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร กว้างข้างละ ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑.๘๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๑๘ กำหนดจุดพิกัดเริ่มต้น E ๕๓๒๘๕๖ N ๙๖๖๗๑๕ จุดสิ้นสุด E ๕๓๒๘๔๗ N ๙๖๖๖๙๓) งบประมาณ ๕๓,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) โครงการดังกล่าวเดิมเป็นถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต มีพื้นที่ที่ชำรุดเสียหายเป็นพื้นที่กว้าง ต้องมีการรื้อผิวจราจร เทคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อให้มีความมั่นคง แข็งแรงยิ่งขึ้น เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้สัญจรไปมาสะดวก จึงเสนอให้สมาชิกได้พิจารณา ครับ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้เสนอโครงการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการที่ ๘ สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือสอบถามรายละเอียดเชิญครับ ถ้าไม่มีผมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมรื้อถอนพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายาว-คอนสโม หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๕๓,๐๐๐ บาท (-ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๕ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๔.๙ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมรื้อถอนพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายาว-คอนสร้อยทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๕๓,๐๐๐ บาท (-ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

วาระ ๔.๙ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมรื้อถอนพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายาว-คอนสร้อยทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๕๓,๐๐๐ บาท (-ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เชิญคณะผู้บริหาร ครับ

/เรียนท่านประธาน

นายอรรถพร พรหมทอง
เลขานุการนายก อบต.น้ำพุ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิก และ
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน กระผมนายอรรถพร พรหมทอง เลขานุการ
นายก อบต.น้ำพุ ขอนำเสนอต่อโครงการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการที่ ๙
โครงการซ่อมแซมรื้อถอนพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กสายยาว-ดอน
สร้อยทอง หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยทำการขุดรื้อผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน
๘๐.๐๐ ตารางเมตร งานทรายหยาบรองพื้น หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร
จำนวน ๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน
๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานเหล็กเสริมคอนกรีต did ๔ มิลลิเมตร @
๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๘๐.๐๐ ตารางเมตร งานเหล็กเสริมรอยต่อ
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร จำนวน ๙๓.๙๓ กิโลกรัม รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (เป็นไปตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๑๙ กำหนดจุดพิกัด
เริ่มต้น E ๕๓๓๐๙๖ N ๙๖๗๐๗๓ จุดสิ้นสุด E ๕๓๓๑๔๒ N ๙๖๗๐๘๑)
งบประมาณ ๕๓,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ขอให้เพื่อน
สมาชิกได้พิจารณาด้วยครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้เสนอโครงการที่ ๙ เพื่อให้สภาฯ
แห่งนี้ได้พิจารณา มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เชิญ
ครับ ถ้าไม่มีผมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมรื้อถอน
พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กสายยาว-ดอนสร้อยทอง หมู่ที่ ๓ ตำบล
น้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๕๓,๐๐๐ บาท
(-ห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำพุ ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๕ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๔.๑๐ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการถมไหล่ทางด้วยหินแอนไฮ
ไรท์ ถนนสายน้ำพุ - ควนศรี หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท (-สามหมื่นหกพัน
บาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

/วาระ ๔.๑๐ ขออนุมัติ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

วาระ ๔.๑๐ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการถมไหล่ทางด้วย
หินแอนไฮไรท์ ถนนสายน้ำพุ - ควนศรี หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนา
สาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท (-สามหมื่นหกพัน
บาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
เชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นายอรรถพร พรหมทอง
เลขานุการนายก อบต.น้ำพุ

เรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิก และ
หัวหน้าส่วนราชการทุกท่าน โครงการจ่ายขาดเงินสะสมโครงการที่ ๑๐
โครงการถมไหล่ทางด้วยหินแอนไฮไรท์ ถนนสายน้ำพุ-ควนศรี หมู่ที่ ๓
ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการถมไหล่ทาง
ด้วยหินแอนไฮไรท์พร้อมเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย
๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร รวมปริมาณหินแอนไฮไรท์ที่ไม่
น้อยกว่า ๘๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานรถตักหน้าชุดหลัง (รถแบคโฮ)
จำนวน ๑ งาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่
๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๒๐
กำหนดจุดพิกัดเริ่มต้น E ๕๓๓๖๙๒ N ๙๖๗๖๖๑ จุดสิ้นสุด E ๕๓๓๗๘๐
N ๙๖๗๗๗๕) งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท (-สามหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
ขอให้เพื่อนสมาชิกได้พิจารณาด้วยครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้เสนอโครงการจ่ายขาดเงินสะสม
โครงการถมไหล่ทางด้วยหินแอนไฮไรท์ ถนนสายน้ำพุ - ควนศรี หมู่ที่ ๓ มี
สมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปราย เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการถมไหล่ทางด้วยหินแอนไฮไรท์ ถนนสายน้ำพุ -
ควนศรี หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบประมาณ ๓๖,๐๐๐ บาท (-สามหมื่นหกพันบาทถ้วน-) รายละเอียด
ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๕ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ) ขอพักการประชุม ๕ นาที

๔.๑๑ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการถมไหล่ทางด้วยหินแอนไฮ
ไรท์ถนนสายบ้านน้ำสิน-หนองสาหร่าย (หน้าบ้านลุงหมู) หมู่ที่ ๓
ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ
๒๑,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบ

/แปลนองค์การ

แปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

เริ่มประชุมต่อเวลา ๑๕.๒๐ น.

นายสาทร ไม้ถึง

ประธานสภา

ประชุมต่อวาระที่ ๔.๑๑ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการถมไหล่ทางด้วยหินแอนไฮไรท์ถนนสายบ้านน้ำสิน-หนองสาหร่าย (หน้าบ้านลุงหมู) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นางสาวกานต์วี ศรีทอง

รองนายก อบต.น้ำพุ

เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ เพื่อนสมาชิกทุกท่าน โครงการที่ ๑๑ ที่จะเสนอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาโครงการถมไหล่ทางด้วยหินแอนไฮไรท์ถนนสายบ้านน้ำสิน-หนองสาหร่าย (หน้าบ้านลุงหมู) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการถมไหล่ทางด้วยหินแอนไฮไรท์พร้อมเกลี่ยเรียบ ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๓๖๐.๐๐ เมตร รวมปริมาณหินแอนไฮไรท์ไม่น้อยกว่า ๔๓.๒๐ ลูกบาศก์เมตร งานรถตักหน้าชุดหลัง (รถแบคโฮ) จำนวน ๑ งาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๒๑ กำหนดจุดพิกัดเริ่มต้น E ๕๓๓๘๓๕ N ๙๖๗๔๓๐ จุดสิ้นสุด E ๕๓๔๑๘๐ N ๙๖๗๓๔๕) งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) ขอให้เพื่อนสมาชิกได้พิจารณา ค่ะ

นายสาทร ไม้ถึง

ประธานสภา

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้นำเสนอโครงการที่ ๑๑ โครงการถมไหล่ทางด้วยหินแอนไฮไรท์ถนนสายบ้านน้ำสิน-หนองสาหร่าย (หน้าบ้านลุงหมู) หมู่ที่ ๓ สมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการถมไหล่ทางด้วยหินแอนไฮไรท์ถนนสายบ้านน้ำสิน-หนองสาหร่าย (หน้าบ้านลุงหมู) หมู่ที่ ๓ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๒๑,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๕ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๔.๑๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการบุกเบิกถนนสายประชาร่วม

/ใจ-ถนนนางไร่

ใจ-ถนนสายนางไร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๔๗๔,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาท
ถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภา

วาระ ๔.๑๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการบุกเบิกถนน
สายประชาร่วมใจ-ถนนสายนางไร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๔๗๔,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
เชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นางสาวกานต์วี ศรีทอง
รองนายก อบต.น้ำพุ

เรียนท่านประธานสภาฯ โครงการที่ ๑๒ โครงการบุกเบิกถนน
สายประชาร่วมใจ-ถนนสายนางไร่ หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการบุกเบิกถนน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร
ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร พร้อมลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐
เมตร ระยะทางยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร งานรื้อคันทางเดิมและบดอัด
จำนวน ๔,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร งานกรุยทางขนาดกลาง จำนวน
๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ชั้นพื้นทาง(หินคลุกบดอัดแน่น) หนาเฉลี่ย ๐.๑๐
เมตร จำนวน ๔๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน
๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่
๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๒๓
กำหนดจุดพิกัดเริ่มต้น E ๕๓๔๖๘๓ N ๙๖๖๕๒๘ จุดสิ้นสุด E ๕๓๔๒๓๕
N ๙๖๕๘๐๙) งบประมาณ ๔๗๔,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาท
ถ้วน-) ขอเพื่อนสมาชิกพิจารณาด้วยค่ะ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภา

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้นำเสนอเพื่อขออนุมัติจ่ายขาดเงิน
สะสมโครงการบุกเบิกถนนสายประชาร่วมใจ-ถนนสายนางไร่ หมู่ที่ ๔
สมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เชิญครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
สมาชิกสภา อบต.ม.๔

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายดำรงศักดิ์
เพ็ชระ สมาชิก หมู่ที่ ๔ ตามที่ประชุมจ่ายขาดเงินสะสมในวันนี้ เป็นเรื่อง
ที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้
ส่วนมากมาจากการเพิ่มเติมแผน พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ ทั้งหมดเจ็ดล้านหก
แสนกว่าบาท ๒๔ โครงการ ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนกระผมขอขอบคุณ
คณะผู้บริหาร ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนตำบลน้ำพุ
เดือดร้อนโดยเฉพาะโครงการที่ ๔.๑๒ โครงการบุกเบิกถนนสายประชา
ร่วมใจ-ถนนสายนางไร่ อยู่ในโครงการครั้งนี้ด้วย ผมดูทั้ง ๒๔ โครงการ
/สรุปสั้นๆ

สรุปสั้นๆโดยเฉพาะหมู่ ๔ โชคดีมากในแผนมีอยู่ ๑ โครงการ หมู่ ๑ ได้ ๕ โครงการ หมู่ ๒ ได้ ๔ โครงการ รวมใน อบต.ด้วย หมู่ ๓ ได้ ๖ โครงการ หมู่ ๕ ได้ ๔ โครงการ หมู่ ๖ ได้ ๓ โครงการ ถือว่าทั้ง ๒๔ โครงการมีความจำเป็นเร่งด่วนจริงๆ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่เล็งเห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชนตำบลน้ำพุครับ ขอฝากเพื่อนสมาชิกที่ได้มีถนนบุกเบิก โดยเฉพาะหนังสืออุทิศ กระผมเองก็ยังขาดอยู่ ๒ ท่าน เป็นเรื่องที่สำคัญตำบลของเราก็มีปัญหาหลายโครงการแล้วเรื่องหนังสืออุทิศ ขอฝากเพื่อนสมาชิกช่วยดำเนินการเรื่องหนังสืออุทิศด้วยสำหรับถนนบุกเบิก ถ้าเป็นถนนคอนกรีต หรือแอสฟัลท์แล้วก็ถือว่าไม่น่ามีปัญหา แต่ขอเน้นถนนบุกเบิกหนังสืออุทิศให้ครบ ส่วนของผมก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ครบทุกแปลงหรือไม่ประมาณ ๑๑ แปลง ถนนสายนี้ได้บุกเบิกด้วยประชาชนของหมู่ที่ ๔ ประมาณ ๑,๙๐๐ เมตร เกือบ ๒ กิโลเมตร ผมคิดว่าช่วงแรกจะขอเขียนเป็นช่วงที่ ๑ แต่ได้ปรึกษากับปลัดแล้วว่า ถูตติได้เสนอไปแล้ว และเพื่อให้ตรงตามแผนที่กำหนดชื่อไว้ ค่อยไปตั้งในตอนที่ ๒ ต่อไป ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่เห็นความสำคัญทั้ง ๒๔ โครงการ ขอขอบคุณครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภา

ขอบคุณท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ได้แสดงความรู้สึกละและขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้เห็นความสำคัญ ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเชิญท่านโกวิทย์ มหาชัย ครับ

นายโกวิทย์ มหาชัย
สมาชิกสภา อบต.ม.๒

ขอบคุณครับ ท่านประธานสภาฯ ถนนสายนี้ด้วยความตั้งใจของท่านดำรงศักดิ์ สมาชิก หมู่ที่ ๔ ตลอดถึงผู้ใหญ่บ้านซึ่งให้ความร่วมมือกับ อบต.น้ำพุ ผมอยากทราบว่าถนนสายนี้อยู่ส่วนไหนของหมู่ที่ ๔ เผื่อว่าสักวันหนึ่งไม่ว่าเงินจากส่วนกลาง งบประมาณ ก็มีโอกาสน้อยได้ต่อเติมถนนสายนี้ให้มาตรฐานยิ่งขึ้นต่อจากที่ อบต.น้ำพุ ได้ทำ ขอรายละเอียดอยู่ส่วนไหนของหมู่ที่ ๔ อย่างน้อยผมก็เป็นสมาชิกของตำบลน้ำพุ ถ้าใครสอบถามว่าอยู่ตรงไหน ซ้าย ขวา ของถนนไปควนศรี ขอทราบครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ
นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
สมาชิกสภา อบต.ม.๔

ขอบคุณท่านโกวิทย์ มหาชัย ที่ได้สอบถามที่ตั้งของโครงการดังกล่าวเชิญท่านดำรงศักดิ์ ครับ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิก หมู่ที่ ๔ ตามที่สมาชิก หมู่ที่ ๒ นายโกวิทย์ มหาชัย ได้ซักถามจุดเริ่มต้น ตามที่เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้แจกเอกสารประกอบมีแผนที่อยู่แล้ว เริ่มต้นจากถนนสายบนควน ไปโคกเหรียญ หมู่ที่ ๓ เชื่อมอยู่กลางถนนสายบนควน เริ่มต้นจากสายบนควน ทะลุมาสายนางไร เริ่มจากสวนนายสุรินทร์ รักชายศ ไปจดถนนสายนางไร ที่นางอำนาจ

/เพ็ชระ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

เพ็ชระ หรือเรียกว่าถนนสายหนองปากคอก ครับ

ขอบคุณครับท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ได้ชี้แจงจุดเริ่มต้นของถนน
ถือว่าเป็นตอนที่ ๑ ตอนที่ ๒ จะได้ทะลุสายบ้านนาไร มีสมาชิกท่านอื่น
จะสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขออนุมัติโครงการบุกเบิกถนน
สายประชาร่วมใจ-ถนนสายนาไร หมู่ที่ ๔ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๔๗๔,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอ
มติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๕ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๔.๑๓ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กซอยลุงชัย- บ้านช่างจิต หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนา
สาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๘๔๘,๐๐๐ บาท (-แปดแสนสี่
หมื่นแปดพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหาร
ส่วนตำบลน้ำพุ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

วาระ ๔.๑๓ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงชัย- บ้านช่างจิต หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๘๔๘,๐๐๐ บาท (-แปดแสน
สี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำพุ เชิญคณะผู้บริหารครับ

นางสาวกานต์รวี ศิริทอง
รองนายก อบต.น้ำพุ

เรียนท่านประธานสภาฯ โครงการที่ ๑๓ โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงชัย-บ้านช่างจิต หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการรื้อคันทางและบดอัด ขนาด
ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร จำนวน
๑,๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร งานทรายหยาบรองพื้น หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร
จำนวน ๖๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน
๑๘๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานเหล็กเสริมคอนกรีต did ๔ มิลลิเมตร @
๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๑,๒๔๐.๐๐ ตารางเมตร งานเหล็กเสริม
รอยต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑,๐๒๒.๒๒ กิโลกรัม
พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ(เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖

- พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
น้ำพุ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๒๙ กำหนดจุดพิกัดเริ่มต้น E ๕๓๔๘๖๒ N
๙๖๘๔๖๓ จุดสิ้นสุด E ๕๓๔๘๕๑ N ๙๖๘๒๐๐) งบประมาณ ๘๔๘,๐๐๐
บาท (แปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ขอได้โปรดพิจารณา ค่ะ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภา

ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้นำเสนอโครงการที่ ๑๓ ขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงชัย-บ้านช่างจิต หมู่ที่ ๕
สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรืออภิปราย เชิญครับ

นายธนยศ ชุมชอบ
สมาชิกสภา อบต.ม.๑

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ และคณะผู้บริหารทุก
ท่าน ผมนายธนยศ ชุมชอบ สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ บ้านยางอุง ผมขอทราบ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงชัย-บ้านช่างจิต หมู่ที่ ๕ มีไหล่ทางมัยครับ
หรือมีแต่ตัวถนนอย่างเดียว อยากทราบจากคณะผู้บริหาร ครับ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภา
นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น
นายก อบต.น้ำพุ

ขอบคุณท่านธนยศ ชุมชอบ เชิญคณะผู้บริหารชี้แจงเพิ่มเติม
รายละเอียด ครับ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านสมาชิก และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอตอบข้อซักถามของท่านธนยศ ชุมชอบ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ บ้านยางอุง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงชัย-บ้าน
ช่างจิต หมู่ที่ ๕ ถ้าดูตามรายละเอียดของโครงการ รายละเอียดประมาณ
การไม่มีไหล่ทางครับ น่าจะเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ในการดำเนินการ ตามแบบ
แปลนประกอบก็ไม่มีไหล่ทาง

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภา

พื้นที่อาจจำกัด ถนนดังกล่าวเป็นถนนซอยด้วย ตามที่คณะ
ผู้บริหารได้ชี้แจงตามแบบแปลนแล้วไม่มีไหล่ทางครับ มีสมาชิกท่านอื่นจะ
สอบถามรายละเอียดในโครงการที่ ๑๓ เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยลุงชัย
- บ้านช่างจิต หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบประมาณ ๘๔๘,๐๐๐ บาท (-แปดแสนสี่หมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอมติที่
ประชุมครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๕ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๔.๑๔ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมรั้วถนนพร้อมเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนควนหนองต้อ-ดอนสร้อยทอง (บ้านน้อง
แหม่ม-ข้างบ้านหมอเอียด) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร

/จังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๓๑๙,๐๐๐ บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่น
เก้าพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำพุ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภา

วาระ ๔.๑๔ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมรั้ว
ถนนพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบนควนหนองต้อ-ดอนสร้อยทอง
(บ้านน้องเหม้ม-ข้างบ้านหมอเอียด) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนา
สาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๓๑๙,๐๐๐ บาท (-สามแสนหนึ่ง
หมื่นเก้าพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำพุ เชิญคณะผู้บริหารครับ

นางสาวกานต์วี ศรีทอง
รองนายก อบต.น้ำพุ

เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ โครงการที่ ๑๔ โครงการ
ซ่อมแซมรั้วถนนพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควนหนองต้อ-ดอน
สร้อยทอง (บ้านน้องเหม้ม-ข้างบ้านหมอเอียด) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ
อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการขุดรื้อผิวแอสฟัลท์
ติกคอนกรีตพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง ๕.๐๐ เมตร
ระยะทางยาว ๙๒.๐๐ เมตร จำนวน ๔๖๐.๐๐ ตารางเมตร งานทราย
หยาบรองพื้น หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๒๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งาน
คอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๖๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานเหล็กเสริม
คอนกรีต did ๔ มิลลิเมตร @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๔๖๐.๐๐
ตารางเมตร งานเหล็กเสริมรอยต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร
จำนวน ๓๓๖.๗๖ กิโลกรัม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (เป็นไปตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๓๒ กำหนดจุด
พิกัดเริ่มต้น E ๕๓๔๒๕๘ N ๙๖๘๓๕๓ จุดสิ้นสุด E ๕๓๔๑๘๐ N
๙๖๘๓๔๐) งบประมาณ ๓๑๙,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท
ถ้วน-) ขอให้สมาชิกโปรดพิจารณาด้วยค่ะ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภา

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้นำเสนอโครงการที่ ๑๔ สมาชิก
ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรืออภิปราย เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขออนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมโครงการซ่อมแซมรั้วถนนพร้อมเทคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบนควนหนองต้อ-ดอนสร้อยทอง (บ้านน้องเหม้ม-ข้างบ้านหมอ
เอียด) หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

/งบประมาณ

งบประมาณ ๓๑๙,๐๐๐ บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอมติที่
ประชุม ครี

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๕ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภา

๔.๑๕ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านลุงชิน หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์
ธานี งบประมาณ ๕๒๓,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาท
ถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

วาระ ๔.๑๕ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง
คอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงชิน หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๕๒๓,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนสองหมื่นสาม
พันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ
เชิญคณะผู้บริหาร ครี

นางสาวกานต์รวี ศิริทอง
รองนายก อบต.น้ำพุ

เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ โครงการที่ ๑๕ โครงการ
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงชิน หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการรื้อคันทางและบดอัด ขนาด
ความกว้าง ๒.๗๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร จำนวน ๖๗๕.๐๐
ตารางเมตร งานหินแอนไฮไรท์รองพื้นทางหนาเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร จำนวน
๒๐๖.๕๕ ลูกบาศก์เมตร งานทรายหยาบรองพื้น หนาเฉลี่ย ๐.๐๕
เมตร จำนวน ๓๓.๗๕ ลูกบาศก์เมตร งานคอนกรีตหนา ๐.๑๕ เมตร
จำนวน ๑๐๑.๒๕ ลูกบาศก์เมตร งานเหล็กเสริมคอนกรีต did ๔
มิลลิเมตร @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๖๗๕.๐๐ ตารางเมตร งาน
เหล็กเสริมรอยต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร จำนวน ๑๗๓.๓๗
กิโลกรัม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบ
แปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.
๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำพุ หน้าที่ ๒๖ ลำดับที่ ๓๔ กำหนดจุดพิกัดเริ่มต้น E ๐๕๓๑๕๘๕
N ๐๘๗๑๖๘๔ จุดสิ้นสุด E ๐๕๓๑๕๘๗ N ๐๘๗๑๗๒๘) งบประมาณ
๕๒๓,๐๐๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ขอให้สมาชิกโปรด
พิจารณาด้วยค่ะ

/ขอขอบคุณ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภา

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้นำเสนอโครงการที่ ๑๕ ขออนุมัติจ่าย
ขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านลุงชิน หมู่ที่ ๖
มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียด หรืออภิปราย เชิญครับ

นายอภิชน จรุงพงษ์
สมาชิกสภา อบต.ม.๖

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ผมนายอภิชน จรุงพงษ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หมู่ที่ ๖ ขอสวัสดิ์คณบดีผู้บริหาร
เพื่อนสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านลุงชิน ได้เคยเข้าสภาฯ ไปครั้งหนึ่งแล้ว แต่เจ้าของที่
ข้างเคียงไม่ยินยอมต้องการให้ถมดินให้สูง เพราะถ้าไม่ถมสวนยางเขาจะ
เกิดความเสียหาย แต่ตอนนี้ได้ประสานกับเจ้าของที่ทั้ง ๓ แปลง ให้
เอกสาร หนังสืออุทิศมาพร้อมแล้วครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภา

ขอขอบคุณท่านอภิชน จรุงพงษ์ สมาชิกหมู่ที่ ๖ ตามที่สภาฯ เคย
อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไปรอบหนึ่งแล้ว แต่ต้องขอยกเลิกด้วยบริบท
พื้นที่ตามที่ท่านสมาชิกได้นำเสนอว่าอาจไม่เหมาะสมกับการก่อสร้างตาม
แบบแปลนครั้งที่ผ่านมา อาจเกิดผลกระทบกับพื้นที่ที่อยู่บริเวณเส้นทาง
ดังกล่าว ก็เสนอเข้ามาอีกครั้งหนึ่ง มีสมาชิกท่านอื่นจะสอบถามเพิ่มเติม
เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างคอนกรีต
เสริมเหล็กสายบ้านลุงชิน หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี งบประมาณ ๕๒๓,๐๐๐ บาท (-ห้าแสนสองหมื่นสามพันบาท
ถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอมติที่
ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๕ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๔.๑๖ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสามแยกบ้านสาวมัญญ์-หัวสะพานห้วยหมาก
หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบประมาณ ๒,๐๙๓,๐๐๐ บาท (-สองล้านเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-)
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภา

วาระ ๔.๑๖ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสามแยกบ้านสาวมัญญ์ - หัว
สะพานห้วยหมาก หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์

ธานี งบประมาณ ๒,๐๙๓,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นางสาวกานต์วี ศรีทอง
รองนายก อบต.น้ำพุ

เรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ โครงการที่ ๑๖ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายสามแยกบ้านสาวมัญหิวสะพานห้วยหมาก หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการรื้อคันทางเดิมและบดอัด ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๖๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๓,๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร งานกรูยทาง ขนาดกลาง จำนวน ๑,๒๒๐.๐๐ ตารางเมตร ชั้นพื้นทาง (หินคลุกบดอัดแน่น) หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๕๔๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งาน Prime coat จำนวน ๓,๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร งานผิวทางแอสฟัลต์ติก หนา ๐.๐๔ เมตร จำนวน ๓,๖๖๐.๐๐ ตารางเมตร งานตีเส้นจราจรสีเทอร์โมพลาสติก สีขาว จำนวน ๑๒๒.๐๐ ตารางเมตร สีเหลือง จำนวน ๑๕.๒๕ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘๔.๐๐ ท่อน พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หน้าที่ ๓๐ ลำดับที่ ๔๑ กำหนดจุดพิกัดเริ่มต้น E ๕๓๐๗๙๖ N ๙๗๒๘๑๓ จุดสิ้นสุด E๕๓๑๐๑๙N๙๗๓๒๘๑ งบประมาณ ๒,๐๙๓,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) ขอให้สมาชิกโปรดพิจารณาด้วยค่ะ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภา
นายอภิชน จรุงยงศ์
สมาชิกสภา อบต.ม.๖

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้นำเสนอโครงการที่ ๑๖ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียด หรืออภิปราย เชิญครับ

กราบเรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ผมนายอภิชน จรุงยงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หมู่ที่ ๖ ขอสวัสดิคคณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสายสามแยกบ้านสาวมัญหิวสะพานห้วยหมาก ได้เคยเข้าสภาไปครั้งหนึ่งแล้ว มีปัญหาเรื่องแนวเขตแดนไม่ชัดเจน ทำให้เสียโอกาสไป ครั้งนี้เสนอเข้ามาใหม่ ขอเพื่อนสมาชิกได้พิจารณาด้วยครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภา

ขอขอบคุณท่านอภิชน จรุงยงศ์ ที่ผ่านมาสภาเคยอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมไปรอบหนึ่งแล้ว แต่เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวยังไม่ชัดเจนพื้นที่บริเวณเลยห้วยสะพานเป็นของน้ำพุ หรือท่าซี เพื่อให้เกิดความถูกต้องใน

/การใช้ขบ

การใช้งบประมาณคณะผู้บริหารจึงขอยกเลิก แล้วเสนอใหม่เฉพาะพื้นที่ที่แน่นอนอยู่ในเขตตำบลน้ำพุ ส่วนที่เหลือจากหัวสะพานไปต้องรอความชัดเจนในเรื่องของแนวเขตก่อน หลังจากนั้นก็ยังสามรถดำเนินการได้เพื่อความถูกต้อง และมั่นใจว่าการใช้งบประมาณของ อบต.น้ำพุ ลงในพื้นที่ของตำบลน้ำพุจริงๆ มีสมาชิกท่านอื่นจะสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายสามแยกบ้านสามมัญญ์-หัวสะพานห้วยหมาก หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๒,๐๙๓,๐๐๐ บาท (-สองล้านเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๕ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๔.๑๗ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา ระบบประปาภายในอบต. - แนวเขตประปา ม.๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๑๑๙,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

วาระ ๔.๑๗ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา ระบบประปาภายในอบต. - แนวเขตประปา ม.๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๑๑๙,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นางสาวกานต์วี ศิริทอง
รองนายก อบต.น้ำพุ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ โครงการที่ ๑๗ โครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา ระบบประปาภายใน อบต.-แนวเขตประปา ม.๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการขุดรื้อถอนเปลี่ยนท่อประปาเดิม (ท่อ PVC) เป็นท่อประปา PE ขนาด ๓ นิ้ว ความยาวรวม ๓๗๕.๐๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หน้าที่ ๓๘ ลำดับที่ ๑๒) งบประมาณ ๑๑๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพัน

/บาทถ้วน

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

บาทถ้วน-) ขอให้สมาชิกโปรดพิจารณาด้วยค่ะ

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้นำเสนอโครงการที่ ๑๗ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรืออภิปราย เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปา ระบบประปาภายในอบต. - แนวเขตประปา ม.๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๑๑๙,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)รายละเอียดตามแบบแปลน องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๕ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๔.๑๘ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านห้วยหมาก หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๑๙๑,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

วาระ ๔.๑๘ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านห้วยหมาก หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๑๙๑,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นางสาวกานต์รวี ศิริทอง
รองนายก อบต.น้ำพุ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ โครงการที่ ๑๘ โครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านห้วยหมาก หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการติดตั้งถังกรองสนิมขนาด ๓๐ แกลลอน/นาที่ พร้อมเปลี่ยนตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า จำนวน ๑ ชุด เปลี่ยนซีมเมอร์ส (เครื่องสูบน้ำ) ขนาดสูบน้ำไม่น้อยกว่า ๒๐ แกลลอน/นาที่ ขนาด ๒ แรงม้า จำนวน ๑ ชุดและเดินท่อระบบประปาใหม่เชื่อมต่อกับท่อถังสูงเดิม จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หน้าที่ ๔๑ ลำดับที่ ๑๗) งบประมาณ ๑๙๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) ขอให้สมาชิกโปรดพิจารณาด้วยค่ะ

/ขอบคุณครับ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภา

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้นำเสนอโครงการปรับปรุงระบบ
ประปาบ้านห้วยหมาก หมู่ที่ ๖ สมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถาม
เพิ่มเติม เชิญครับ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ
สมาชิกสภา อบต.ม.๔

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมนายดำรงศักดิ์
เพ็ชระ สมาชิก หมู่ที่ ๔ ขอถามท่านประธานฝากไปยังคณะผู้บริหาร เรื่อง
การส่งงบดุลรายงานการเงินให้กับ อบต.น้ำพุ โดยหมู่ที่ ๔ บ้านดอนทราย
ได้จ่ายขาดเงินสะสมมาไม่ทราบว่า หกเจ็ดเดือนแล้วกรณีเดียวกัน หมู่ ๔ ก็
ไม่ได้ส่งงบมา ว่ารายรับรายจ่ายมีในบัญชีเท่าไร อยากสอบถามคณะ
ผู้บริหารว่าคณะกรรมการชุดนี้ได้ส่งมาหรือไม่ ผมทราบว่าของควนใหม่มี
อยู่สองสามคณะที่ทำเรื่องประปาอยู่ ผมเคยอภิปรายว่าถ้าหมู่ ๔
มาตรฐานหนึ่งก็ให้หนึ่งเหมือนกัน อย่างมีหนึ่งมีสองนะครับ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภา

ขอขอบคุณท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ ที่ได้สอบถามรายละเอียดในเรื่อง
ของงบดุลในการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เข้าไป
ปรับปรุงเพิ่มเติม สืบเนื่องมาจากประปาหมู่บ้านเป็นผู้บริหารในเรื่องของ
รายได้ ตามรายละเอียดที่ท่านดำรงศักดิ์ ได้ซักถาม เชิญคณะผู้บริหารได้
ชี้แจง ครับ

นายถนัดกิจ โพธิ์พันธ์
นายก อบต.น้ำพุ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกและผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่านครับ ในส่วนของโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านห้วย
หมาก หมู่ที่ ๖ รายละเอียดตามโครงการมีในส่วนของถังกรองสนิม ท่อ
ประปา และเปลี่ยนซีเมนส์ เปลี่ยนตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า งบประมาณที่
ได้จัดสรรไปใช้มาตรฐานเดียวกัน อยากฝากไปถึงท่านสมาชิกสภา หมู่ที่ ๖
รวมถึงผู้ที่ดูแล และบริหารประปาของหมู่ที่ ๖ บ้านควนใหม่ต้อง
ดำเนินการแสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย ในส่วนของงบดุลที่ต้องส่งมาให้ทาง
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เพื่อพิจารณาในการที่จะอนุมัติให้
ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว เหมือนกันทุกหมู่บ้านที่มีปัญหาเรื่อง
ประปาเป็นมาตรฐานเดียวกัน หากไม่ดำเนินการดังกล่าวแม้ว่าได้อนุมัติ
จ่ายขาดเงินสะสมไปแล้ว ทางผู้บริหารก็ไม่สามารถอนุมัติงบประมาณไป
ดำเนินการตามโครงการได้

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภา

ขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหารได้ชี้แจงระเบียบ ขั้นตอนการใช้
งบประมาณซ่อมแซมประปา ตามหลักเกณฑ์ที่ทางองค์การบริหารส่วน
ตำบลได้กำหนด เพื่อความถูกต้องของการใช้งบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตำบล มีสมาชิกท่านอื่นจะสอบถาม หรืออภิปราย เชิญครับ

นายอภิชน จรูญพงศ์
สมาชิกสภา อบต.ม.๖

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายอภิชน จรูญพงศ์
/สมาชิก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หมู่ที่ ๖ ขอสวัสดิคณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เรื่องประปาบ้านควนใหม่เป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านพ่อแม่พี่น้องครับ แต่ถ้าถามผมว่าระบบเป็นอย่างไร ก็เสียหายเยอะแต่เรื่องการเงินค่าใช้จ่าย ค่าไฟฟ้า ผมไม่ทราบ ผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง ผมไม่ได้เป็นคณะกรรมการใดๆ แต่เห็นความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ใช้น้ำไม่ตีเท่าไร ผมไปประสานทางหมู่บ้านให้ได้ครับ ว่าให้ส่งรายรับ รายจ่ายมาให้ อบต. แต่ถ้ารายละเอียดอื่นๆ ไม่ทราบจริงๆ ครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านอภิชน จรูญพงศ์ รายละเอียดตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจง เพราะว่าประปาทุกตัวทุกหมู่บ้านต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ทุกอย่าง มีสมาชิกท่านอื่นจะสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงระบบประปาบ้านห้วยหมาก หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๑๙๑,๐๐๐ บาท (-หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๕ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๔.๑๙ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างหลังคากันสาดพร้อมติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ๒๐๐ ลิตร สีแกลกุงฉ่ำ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท (-หกหมื่นบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

วาระ ๔.๑๙ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างหลังคากันสาดพร้อมติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ๒๐๐ ลิตร สีแกลกุงฉ่ำ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท (-หกหมื่นบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นางสาวกานต์วี ศิริทอง
รองนายก อบต.น้ำพุ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ โครงการที่ ๑๙ โครงการก่อสร้างหลังคากันสาดพร้อมติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ๒๐๐ ลิตร สีแกลกุงฉ่ำ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำ
/การก่อสร้าง

การก่อสร้างหลังคา กันสาดพร้อมติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ขนาดถังเก็บน้ำ ๒๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ตู้ รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ. ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หน้าที่ ๔๑ ลำดับที่ ๑๘) งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท (หกหมื่นบาทถ้วน-) ขอให้สมาชิกโปรดพิจารณาด้วยค่ะ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านคณะผู้บริหารที่ได้ชี้แจงโครงการที่ ๑๙ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างหลังคา กันสาดพร้อมติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ๒๐๐ ลิตร สีแยกกลุ่มน้ำ หมู่ที่ ๖ สมาชิกท่านใดจะสอบถามรายละเอียด หรืออภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับ

นายอภิชน จรุงพงษ์
สมาชิกสภา อบต.ม.๖

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผม นายอภิชน จรุงพงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หมู่ที่ ๖ ขอสวัสดิ์คณะผู้บริหาร เพื่อนสมาชิก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ประปาหมู่ที่ ๖ บ้านควนใหม่ มี ๓ ตั๋ว ตัวนี้อยู่ที่แยกบ้านตาฉ่ำ การจัดการดูแลประปาที่แยกบ้านตาฉ่ำนี้ รายรับ รายจ่าย มีครบ ระบบน้ำดี เป็นสิ่งที่ที่ชาวบ้านจะได้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ ขอให้เพื่อนสมาชิกได้พิจารณาด้วยครับ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณท่านอภิชน จรุงพงษ์ ประปาที่แยกบ้านตาฉ่ำนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการเอง หรือคณะกรรมการครับ เชิญผู้บริหารครับ

นายถนัดกิจ โพธิ์พันธ์
นายก อบต.น้ำพุ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตชี้แจงเรื่องประปาหมู่บ้าน เพื่อทำความเข้าใจร่วมกันว่าการก่อสร้างประปาทุกที่ของตำบลน้ำพุ เป็นการดำเนินการโดยใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ บางที่ของงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในปี พ.ศ.๒๕๔๘-๔๙ เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กิจการประปาใช้งบประมาณของท้องถิ่นบางส่วน ซึ่งทรัพย์สินต่างๆเกี่ยวกับกิจการประปาเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ในส่วนของการบริหารกิจการประปา มีกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้ทุกหมู่บ้านบริหารกิจการประปาของแต่ละหมู่บ้าน โดยตั้งคณะกรรมการบริหารกิจการประปาของหมู่บ้าน ในตำบลน้ำพุทุกหมู่บ้านมีคณะกรรมการบริหารประปา รายได้จากกิจการประปาทางหมู่บ้านบริหารจัดการทั้งสิ้น ไม่ได้มีรายได้เข้ามาเป็นรายได้ของ อบต.แต่อย่างใด ซึ่งเมื่อเกิดกรณีชำรุดเสียหาย ถ้าทางหมู่บ้านมีงบประมาณเพียงพอต้องดำเนินการซ่อมแซมด้วยตนเอง นอกจากจะได้รายงานงบดุลและชี้แจงว่ามีรายได้ไม่เพียงพอ

ในการซ่อม

ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา จะให้องค์การบริหารส่วนตำบลเข้าไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข และบำรุงรักษาให้สามารถใช้การได้ ในส่วนของโครงการก่อสร้างหลังคา กันสาด พร้อมติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ๒๐๐ ลิตร สีแยกถุงดำ หมู่ที่ ๖ โครงการดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขที่จะให้หมู่บ้านดำเนินการจัดเก็บรายได้ เพราะว่ามีหนังสือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่องการจัดซื้อตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ อบต.สามารถจัดซื้อตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญให้กับหมู่บ้าน โดยหมู่บ้านจะเป็นผู้บริหารจัดเก็บรายได้เองได้หรือไม่ ได้มีคำตอบว่า อบต.สามารถจัดซื้อให้หมู่บ้านได้ แต่รายได้เป็นของท้องถิ่น ขอเรียนชี้แจงให้กับสมาชิก หมู่ที่ ๖ และทุกหมู่บ้านได้รับทราบและทำความเข้าใจในส่วนนี้ ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญรายได้จากที่ชาวบ้านไปหยอดเหรียญเป็นของ อบต. เข้ากองคลัง อบต.น้ำพุ ส่วนประปาหมู่บ้านที่ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญตั้งอยู่จะมีรายได้จากค่าน้ำ เพราะว่าตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญมีมิเตอร์เก็บค่าน้ำอยู่ ขอชี้แจงให้สมาชิกได้รับทราบและได้ไปชี้แจงให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับทราบ เพื่อเข้าใจถูกต้องตรงกันในการดำเนินการโครงการดังกล่าว

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร ในเรื่องโครงการก่อสร้างหลังคา กันสาดพร้อมติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ระเบียบใช้คนละตัวกับประปาหมู่บ้าน รายได้จากตู้หยอดเหรียญทางองค์การบริหารส่วนตำบลเข้าไปดำเนินการ ทางหมู่บ้านได้ค่าน้ำตามที่ท่านนายก ได้ชี้แจง มีสมาชิกจะสอบถามเพิ่มเติมเชิญครับ ถ้าไม่มีขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างหลังคา กันสาดพร้อมติดตั้งตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ๒๐๐ ลิตร สีแยกถุงดำ หมู่ที่ ๖ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท (-หกหมื่นบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๕ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๔.๒๐ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนนสายหมวดสมศักดิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๔๑๘,๐๐๐ บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

วาระ ๔.๒๐ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างท่อ

/เหลี่ยมถนน

เหลื่อมถนนสายหมวดสมศักดิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๔๑๘,๐๐๐ บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นางสาวกานต์วี ศรีทอง
รองนายก อบต.น้ำพุ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ โครงการที่ ๒๐ โครงการก่อสร้างท่อเหลื่อมถนนสายหมวดสมศักดิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการก่อสร้างท่อเหลื่อมขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ x ๔.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หน้าที่ ๕๙ ลำดับที่ ๑) งบประมาณ ๔๑๘,๐๐๐ บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) ขอให้สมาชิกโปรดพิจารณาด้วยค่ะ

นายสาทร ไมถึง
ประธานสภา

ขอบคุณคณะผู้บริหาร ที่ได้นำเสนอโครงการก่อสร้างท่อเหลื่อมถนนสายหมวดสมศักดิ์ หมู่ที่ ๑ โครงการดังกล่าวเคยผ่านสภาฯ ไปครั้งหนึ่งแต่ต้องกลับมาแก้ไขให้ถูกตำแหน่งพื้นที่ที่กำหนด เลยต้องขอยกเลิกแล้วเสนอต่อสภาฯ แห่งนี้ใหม่ เพื่อจ่ายขาดเงินสะสม มีสมาชิกท่านใดจะอภิปราย หรือสอบถามรายละเอียด เชิญครับ

นายธนยศ ชุมชอบ
สมาชิกสภา อบต.ม.๑

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ สมาชิกทุกท่านและคณะผู้บริหาร กระผมนายธนยศ ชุมชอบ สมาชิกหมู่ที่ ๑ บ้านยางอุง โครงการก่อสร้างท่อเหลื่อมถนนสายหมวดสมศักดิ์ เป็นโครงการต่อเนื่องจากถนนบุกเบิกสายหมวดสมศักดิ์ จากที่ผมและนายอภิชน จรูญพงศ์ ได้เดินสำรวจเพราะว่าเป็นแนวเขตระหว่างหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๖ และติดต่อกับตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม ถนนและท่อเหลื่อมนี้ชาวบ้านใช้ในการเกษตร มีสวนผลไม้ ว่างพารา ประชาชนส่วนใหญ่ที่ใช้ทั้งตำบลน้ำพุควนศรี ทำซี อยากขอขอบคุณคณะผู้บริหาร สมาชิก ท่านประธานสภาฯ ขอขอบคุณที่ได้ช่วยเหลือ อุดหนุนโครงการ งบประมาณ ครับ

นายสาทร ไมถึง
ประธานสภา

ท่านธนยศ ชุมชอบ ได้ขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้เห็นความสำคัญ ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่ใช้เส้นทางดังกล่าว เชิญท่านนายก ครับ

นายถนัดกิจ โพธิ์โพ้น
นายก อบต.น้ำพุ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ และท่านสมาชิก ที่เคารพทุกท่านครับ ขอชี้แจงเพิ่มเติมโครงการก่อสร้างท่อเหลื่อมถนนสายหมวดสมศักดิ์ โครงการนี้ได้เสนอมาอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่ารูปแบบการก่อสร้างดังกล่าว

/ถ้าดำเนินการ

ถ้าดำเนินการไปจะกระทบต่อพื้นที่ของพี่น้องประชาชน บริเวณพื้นที่
ใกล้เคียง จะเกิดความเสียหาย เลยได้มีการออกแบบให้มีความเหมาะสม
กับสภาพพื้นที่ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหากับพี่น้องประชาชนทั้งพื้นที่ตำบล
น้ำพุ และพื้นที่ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม พื้นที่ดังกล่าวพี่น้อง
ประชาชนใช้สัญจรในการเดินทางเยอะ เพราะว่าลระยะทางในการ
เดินทาง และสามารถระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากเป็นอย่างดี การ
ก่อสร้างท่อเหลี่ยม สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งสองอย่างในห้วงระยะเวลา
เดียวกัน ขอเรียนให้กับสมาชิกได้ช่วยกันพิจารณาโครงการดังกล่าว อีก
ครั้งหนึ่ง

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภา

ขอบคุณท่านนายก ที่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่องของความ
เดือดร้อน ความต้องการ และการยกเลิกโครงการเดิมเนื่องจากแบบ
แปลนไม่เหมาะสมกับพื้นที่ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ
ถ้าไม่มี ผมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมถนน
สายหมวดสมศักดิ์ หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์
ธานี งบประมาณ ๔๑๘,๐๐๐ บาท (-สี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอมติที่
ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๕ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

๔.๒๑ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการต่อเติมรั้วศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.น้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์
ธานี งบประมาณ ๙๔,๐๐๐ บาท (-เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภา

วาระ ๔.๒๑ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการต่อเติมรั้วศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๙๔,๐๐๐ บาท (-เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เชิญคณะ
ผู้บริหาร ครับ

นางสาวกานต์รวี ศิริทอง
รองนายก อบต.น้ำพุ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ โครงการที่ ๒๑ โครงการ
ต่อเติมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้าน
นาสาร จังหวัด สุราษฎร์ธานี โดยทำการต่อเติมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
/อบต.น้ำพุ

อบต.น้ำพุ ขนาดความยาว ๒๕.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งประตูขนาด ๖.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หน้าที่ ๖๕ ลำดับที่ ๑) งบประมาณ ๙๔,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) ขอให้สมาชิกโปรดพิจารณาด้วยค่ะ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

ตามที่คณะผู้บริหารได้ชี้แจงโครงการที่ ๒๑ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปราย เชิญครับ ถ้าไม่มีผมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการต่อเติมรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๙๔,๐๐๐ บาท (-เก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๕ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

๔.๒๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านปลายราง หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

วาระ ๔.๒๒ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านปลายราง หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เชิญคณะผู้บริหาร ครับ

นางสาวกานต์วี ศิริทอง
รองนายก อบต.น้ำพุ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง โครงการที่ ๒๒ โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บ้านปลายราง หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาลอนคู่ ขนาด ๐.๕๐ x ๑.๒๐ เมตร จำนวน ๗.๐๐ แผ่น ขอยึดกระเบื้องลอนคู่ จำนวน ๑๔.๐๐ ตัว งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง จำนวน ๘.๐๐ ชุด งานรื้อรางน้ำหลังคา จำนวน ๑.๐๐ งาน งานทาสีอาคาร จำนวน ๑๔๔.๐๐

/ตารางเมตร

ตารางเมตร งานทำความสะอาดอาคารและซ่อมแซมห้องน้ำ จำนวน ๑ งาน รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หน้าที่ ๓๑ ลำดับที่ ๔๓) งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ขอให้สมาชิกโปรดพิจารณาด้วยค่ะ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

ขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้ชี้แจงโครงการที่ ๒๒ จ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงอาคาร เอนกประสงค์บ้านปลายราง หมู่ที่ ๑ สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม หรืออภิปราย เชิญครับ

นายณัดกิจ โพธิ์โพ้น
นายก อบต.น้ำพุ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกที่เคารพทุกท่าน ในส่วนของโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์บ้านปลายราง หมู่ที่ ๑ อาคารดังกล่าวตามที่สมาชิกทุกท่านได้ให้ความเห็นชอบในการรับโอนในการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา เป็นอาคารที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ จากการตรวจสอบอาคารดังกล่าวยังสามารถใช้งานได้ แต่ต้องมีการซ่อมแซมบำรุงรักษาบางส่วน เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้บริการระบบไฟฟ้า ปรับปรุงห้องน้ำเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้ในโอกาสต่อไป จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจะได้บำรุง ซ่อมแซมอาคารดังกล่าวให้มีสภาพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ขอให้สมาชิกช่วยกันพิจารณา ครับ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภาฯ

ขอบคุณท่านนายก ที่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมที่ไปที่มาของโครงการดังกล่าว ซึ่งเคยเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ และต้องซ่อมแซมเพิ่มเติมเพื่อให้พี่น้องประชาชน หมู่ที่ ๑ ทำกิจกรรมของหมู่บ้านและใช้ประโยชน์ในหมู่บ้าน มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม เชิญครับ ถ้าไม่มีขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการปรับปรุงอาคาร เอนกประสงค์บ้านปลายราง หมู่ที่ ๑ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท (-สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอมติที่ประชุม ครับ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๕ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

/๔.๒๓ ขออนุมัติ

๔.๒๓ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านหนอง
ต้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบประมาณ ๔๗๗,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภา

วาระ ๔.๒๓ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างลาน
กีฬาบ้านหนองต้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์
ธานี งบประมาณ ๔๗๗,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เชิญคณะ
ผู้บริหาร ครับ

นางสาวกานต์รวี ศิริทอง
รองนายก อบต.น้ำพุ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ งบลงทุน หมวด
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการที่
๒๓ โครงการก่อสร้างลานกีฬาบ้านหนองต้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอ
บ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการรื้อคันทางและบดอัดพร้อมเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๙๒๕.๐๐ ตารางเมตร งานทรายหยาบ
รองพื้น หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร จำนวน ๔๖.๒๕ ลูกบาศก์เมตร งาน
คอนกรีตหนา ๐.๑๒ เมตร จำนวน ๑๑๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร งานเหล็ก
เสริมคอนกรีต did ๔ มิลลิเมตร @ ๐.๒๐ x ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๙๒๕.๐๐
ตารางเมตร งานเหล็กเสริมรอยต่อเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ มิลลิเมตร
จำนวน ๑๔๔.๒๔ กิโลกรัม งานทาสีเส้นขอบสนามสีเทอร์โมพลาสติก สี
เหลือง จำนวน ๑๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑
ป้าย รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน ตำบลน้ำพุ (เป็นไป
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕
๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หน้าที่ ๖๘ ลำดับที่ ๖)
งบประมาณ ๔๗๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-) ขอให้
สมาชิกโปรดพิจารณาด้วยค่ะ

นายสาทร ไม้ถึง
ประธานสภา

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้นำเสนอโครงการก่อสร้างลานกีฬา
บ้านหนองต้อ หมู่ที่ ๕ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรืออภิปราย
เชิญครับ ถ้าไม่มีขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการก่อสร้างลานกีฬา
บ้านหนองต้อ หมู่ที่ ๕ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
งบประมาณ ๔๗๗,๐๐๐ บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอมติที่
ประชุม ครับ

/อนุมัติ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๕ เสียง
ไม่อนุมัติ - เสียง
งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภาฯ)

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

๔.๒๔ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการถมดินปรับระดับพื้นที่ข้าง
กำแพงด้านใน อบต.น้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัด
สุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท (-สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

วาระ ๔.๒๔ ขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการถมดินปรับ
ระดับพื้นที่ข้างกำแพงด้านใน อบต.น้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนา
สาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท (-สี่หมื่นห้าพันบาท
ถ้วน-) รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ เชิญ
คณะผู้บริหาร ครับ

นางสาวกานต์รวี ศิริทอง
รองนายก อบต.น้ำพุ

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ แผนงานเคหะและ
ชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย งบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค โครงการที่ ๒๔ โครงการถมดินปรับระดับพื้นที่
ข้างกำแพงด้านใน อบต.น้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยทำการถมดิน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หนา
เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๙๗.๐๐ เมตร รวมปริมาณดินถมไม่น้อย
กว่า ๔๘.๕๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมติดตั้งฝิ่งท่อ PVC ขนาด ๓ นิ้ว ระบาย
น้ำ จำนวน ๒๐.๐๐ จุด รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วน
ตำบลน้ำพุ (เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖ – พ.ศ.๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หน้าที่ ๗๓
ลำดับที่ ๔) งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน-) ขอให้
สมาชิกโปรดพิจารณาด้วยค่ะ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภาฯ

ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้นำเสนอโครงการถมดินปรับระดับพื้นที่
ข้างกำแพงด้านใน อบต.น้ำพุ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติม เชิญ
ครับ ถ้าไม่มีผมขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการถมดินปรับระดับพื้นที่
ข้างกำแพงด้านใน อบต.น้ำพุ หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร
จังหวัดสุราษฎร์ธานี งบประมาณ ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ ขอมติที่
ประชุม ครับ

/อนุมัติ

มติที่ประชุม

อนุมัติ ๕ เสียง

ไม่อนุมัติ - เสียง

งดออกเสียง ๑ เสียง (ประธานสภา)

ตามที่คณะผู้บริหารได้เสนอขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมต่อสภาฯแห่งนี้ เพื่อให้สภาฯได้พิจารณาอนุมัติให้คณะผู้บริหารได้ไปดำเนินการงบประมาณทั้งสิ้น ๗,๖๖๙,๘๐๐ บาท ซึ่งทุกโครงการก่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้มากมาย โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการบุกเบิกอย่างน้อยได้มีถนนเพิ่ม เพื่อให้พี่น้องได้สัญจรใช้ในการประกอบอาชีพในพื้นที่ตำบลน้ำพุ ในนามของสมาชิกขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้เห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำพุ ทั้ง ๒๔ โครงการ

ระเบียบวาระที่ ๕

นายสาทร ไม่ถึง

ประธานสภาฯ

นายธนยศ ชุมชอบ

สมาชิกสภา อบต.ม.๑

เรื่อง อื่นๆ

สมาชิกท่านใดมีเรื่องเสนอต่อสภาฯ เชิญครับ

กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ สมาชิกทุกท่าน คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนทุกท่านครับ กระผมนายธนยศ ชุมชอบ สมาชิกหมู่ที่ ๑ บ้านยางอุง จะขอปรึกษาหารือเรื่องน้ำประปา หมู่ที่ ๑ ทั้งสองตัวที่ปลายรางและโรงเรียนบ้านยางอุง น้ำไม่ไหล ไหลน้อย ชาวบ้านเดือดร้อนมาประมาณสองอาทิตย์แล้ว และที่บ้านนายจิตร น้ำเป็นสนิมไม่มีตัวกรองน้ำขอปรึกษาหารือคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกทุกท่านครับ

เชิญท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ

นายสาทร ไม่ถึง

ประธานสภาฯ

นายดำรงศักดิ์ เพ็ชระ

สมาชิกสภา อบต.ม.๔

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ เพื่อนสมาชิกทุกท่าน คณะผู้บริหาร กระผมดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิกหมู่ที่ ๔ มีเรื่องจะสอบถามกองช่าง คณะผู้บริหารจะตอบหรือไม่ตอบก็ได้ครับ โครงการของหมู่ที่ ๓ ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกที่ทำไปแล้วนั้น ตอนนี้ประชาชนเฉพาะหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ได้สัญจรไปมา ได้เกิดอุบัติเหตุ ที่ถนนที่ทำใหม่ ไม่ทราบว่าจะแก้ไขอย่างไรที่เป็นคลื่นอยู่ ถ้าคอยประกันจะใช้เวลานานไป กลัวว่าผู้รับเหมาจะทิ้งประกัน ขอแนะนำให้ช่างโยธารายงาน ทำหนังสือถึงผู้รับเหมาให้เรียบร้อยว่าเขาจะดำเนินการอย่างไร ไม่ทราบว่าทางคณะผู้บริหารได้ดำเนินการไปถึงไหนแล้วครับ เพราะว่าเกิดอุบัติเหตุหลายครั้ง เฉพาะคนหมู่ ๓ หมู่ ๔ ตรงนั้น ครับ

/ขอบคุณท่าน

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภา
นายโกวิท มหาชัย
สมาชิกสภา อบต.ม.๒

ขอขอบคุณท่านดำรงศักดิ์ เพ็ชระ สมาชิกท่านอื่น เชิญครับ คณะผู้บริหารจะได้ออกข้อซักถามทีเดียว

เรียนท่านประธาน ที่เคารพ เพื่อนสมาชิกทุกท่าน กระผมโกวิท มหาชัย สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๒ จากการจ่ายขาดเงินสะสมครั้งนี้ในนามของสมาชิก ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ได้เล็งเห็นความสำคัญ แต่อาจไม่ครบทุกความเดือดร้อนทุกที่ที่มีความต้องการ ส่วนหนึ่งอยากนำเสนอว่าเราได้อนุมัติโครงการให้กับหลายพื้นที่แล้ว เราหันมาดูสถานที่ทำงานของเราทุกคนทราบว่าตามนโยบายจะยกฐานะจาก อบต.เป็นเทศบาล ส่วนหนึ่งที่เราอยู่กันมาน่าจะมีการรองรับ สถานที่ ให้เหมาะกับข้างหน้าส่วนไหนที่พัฒนาเพื่อการรองรับ เช่นห้องประชุมยังไม่เป็นเอกเทศ หลายสถานที่ที่มีห้องประชุมเป็นเอกเทศ ส่วนที่อยากทำก่อนคือคูระบายน้ำ อบต.น้ำพุ ให้มีแบบแปลนที่ชัดเจน เพื่อรองรับปัญหาที่จะเกิดในภายหน้า ครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภา

ขอขอบคุณท่านโกวิท มหาชัย ที่ได้สะท้อน เสนอแนะในการพัฒนาพื้นที่ในตำบลน้ำพุด้านต่างๆ เชิญท่านอภิชน จรูญพงศ์ ครับ

นายอภิชน จรูญพงศ์
สมาชิกสภา อบต.ม.๖

กราบเรียนท่านประธานสภา ที่เคารพ ผมนายอภิชน จรูญพงศ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ หมู่ที่ ๖ ขอสวัสดิ์คณะผู้บริหารสมาชิกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน หมู่ที่ ๖ มีถนนสายบ้านสาวมัญ บ้านห้วยหมาก หุ่งตำเสา ตั้งแต่บ้านนายสมชาย ลาดยางมาขาดช่วงบ้านสำเนียง มาถึงบ้านสาวมัญ เลยไปถึงเขตแดนระหว่างท่าชี น้ำพุและสายพรุ้ง ที่ยังเป็นถนนหินคลุกไม่ได้ลาดยางเป็นโอกาสดีที่ได้ผ่านสภาฯ ถนนสายบ้านสาวมัญถึงห้วยสะพาน เพราะเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาหลายปี ขอฝากถนนสายที่เป็นหลุม เป็นบ่อสายนามะพร้าว ห้วยหมาก ไปสามแยกชี้หมู เรื่องภัยแล้ง ฝ่ายหมู่ที่ ๖ เจ้าหน้าที่ไปสำรวจสองเดือนกว่าแล้วยังไม่เห็นดำเนินการตรงไหน ขอให้คณะผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องได้อธิบายด้วยครับเพราะเหตุใด ตอนนี้ชาวบ้านทำเองไม่รอแล้วเพราะน้ำแห้งจะหมดแล้ว เรื่องไฟฟ้าสาธารณะ อยากให้มีการสำรวจอาทิตย์ละครั้ง เพื่อได้แก้ไขปัญหาได้รวดเร็วครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภา
นายณัดกิจ โพธิ์โพ้น
นายก อบต.น้ำพุ

ขอขอบคุณท่านอภิชน จรูญพงศ์ เชิญคณะผู้บริหารได้ออกข้อซักถามต่างๆ ครับ

กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกที่เคารพ ทุกท่าน ขอตอบของท่านธนยศ ชุมชอบ สมาชิก หมู่ที่ ๑ เรื่องน้ำประปาหมู่ที่ ๑ บ้านปลายราง บ้านนายจิตร ตามที่สมาชิกได้นำเรียนถึงปัญหา เพราะว่า

/ประปาหมู่ที่ ๑

ประปาหมู่ที่ ๑ บ้านปลายรางตอนนี้อยู่ในส่วนของการบริหารกิจการประปาของคณะกรรมการบ้านปลายราง มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของงบประมาณในการบำรุงรักษา ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการมาที่ อบต.เพื่อปรึกษาหารือ ก็ให้คำแนะนำว่าให้รายงานงบดุลว่าการประปาบ้านปลายรางไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่อส่งน้ำได้ดำเนินการมาเป็นเวลาสิบปีแล้วตอนนั้นถนนสายดังกล่าวเป็นถนนบุกเบิก แล้วเป็นถนนหินคลุกขนาดความกว้างประมาณ ๔ เมตร หลังจากนั้น ได้งบประมาณในการขยายผิวจราจรในการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี การดำเนินการดังกล่าวได้ก่อสร้างทับพื้นที่แนวเขตประปาเดิมเมื่อมีการชำรุดของท่อประปา ท่อน้ำแตก เมื่อได้ตรวจสอบพบว่าท่อประปาอยู่ใต้ผิวจราจรเกินกำลังที่คณะกรรมการประปาบ้านปลายรางจะดำเนินการได้ ได้มาหารือกันเพื่อได้แก้ไขปัญหานี้ในโอกาสต่อไป ต้องสำรวจและออกแบบเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้น้ำ ซึ่งช่วงนี้ประชาชนไม่ได้ใช้น้ำมาสองสามอาทิตย์แล้ว ทาง อบต.ต้องรีบแก้ไขปัญหานี้ อาจไปตั้งจุดจ่ายน้ำแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วย ส่วนที่บ้านนายจิตร มีปัญหาในเรื่องของน้ำเป็นสนิมได้จ่ายขาดเงินสะสมไปเจาะบ่อบาดาล ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการขออนุญาตเจาะบ่อบาดาล ให้กองช่างรีบเร่งดำเนินการ ได้รับอนุญาตแล้วจะได้รับดำเนินการเพื่อจะแก้ไขปัญหาดังนั้น ในส่วนของบริเวณ รพ.สต. บ้านยางอุง น้ำไม่ไหลในโซนนั้น ท่อน้ำแตก หรือท่อน้ำตัน ไม่ไหลประมาณ ๓ อาทิตย์ พี่น้องประชาชนทำหนังสือมาขอความอนุเคราะห์น้ำดื่มมาใช้ ไปตั้งจุดบริการ ดำเนินการไป ๒ ครั้งแล้ว ในส่วนของน้ำที่เป็นสนิมแก้ไขยาก จะได้เจาะบ่อใหม่และได้ของงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปในการก่อสร้างระบบประปาแบบบ่อกั้นถังค์ ใช้กรองน้ำ สนิมได้ของพื้นที่หมู่ที่ ๑ และพื้นที่หมู่ที่ ๒ บริเวณ อบต.น้ำพุ รอคอยความหวังอยู่ ในส่วนของท่านดำรงศักดิ์ ที่ได้สอบถามกองช่างในเรื่องถนนแอสฟัลท์ติก หมู่ที่ ๓ บ้านนายาว ทาง อบต.ได้แจ้งหนังสือไปถึงผู้รับจ้าง ๓ ครั้งแล้ว ก็ดูระเบียบที่จะดำเนินการต่อไป ในส่วนของท่านโกวิท ให้คำแนะนำ ในการดำเนินงานในเชิงช่างหน้าในภารกิจ ต้องมาช่วยกันออกแบบ วางผัง อบต.หรือ ผังเทศบาลในข้างหน้า อบต.ได้ขอใช้พื้นที่ของโรงเรียนบ้านยางอุง และโรงเรียนบ้านดอนทราย จะใช้พื้นที่ทำอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นการทำกรใหม่ หรือศูนย์ อปพร ศูนย์กุชีพ เป็นที่ตั้งของรถดับเพลิงหรือเป็นสนามกีฬา หรือเป็นพื้นที่ในการออกกำลังกาย โดยเฉพาะการสร้างคู

/ระบายน้ำ

ระบายน้ำเพราะดูแล้วถ้าของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในการดำเนินการดูแล้วจะมีตม ในการจัดทำแผนขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัด ผมเป็นประธานประสานแผนได้สอบถามที่อื่นๆดูทั้งเทศบาล และ อบต.แทบไม่มีที่ไหนได้งบประมาณ รวมทั้งอำเภออื่นด้วย ท่านนายก เขาไม่ค่อยเน้นเรื่องเหล่านี้ ต้องมาวางแผนกันใหม่ว่ามีความจำเป็นต้องใช้ งบประมาณของ อบต.เองในการดำเนินการ ต้องมีการปรับแผนในโอกาส ต่อไป ใช้งบประมาณของ อบต.ที่มีอยู่ รวมทั้งเงินสำรองสะสมอีกส่วนหนึ่ง ในส่วนของท่านอภิชน จรุงพงศ์ ถนนลาดยางสายบ้านนายสมชาย สาม แยกชี้หมู่ ออกห้วยหมาก โครงการดังกล่าวได้เสนอขอเงินอุดหนุนเฉพาะ กิจ ไป ๒ โครงการ ถ้าได้ ๒ โครงการนี้ถือว่าถนนสายนั้นลาดยางสมบูรณ์ รองประมาณอยู่ ในส่วนของฝ่ายชลอน้ำตอนนี้ได้ส่งกระสอบทราย มาแล้ว ผมเองเร่งเจ้าหน้าที่ทุกวันแต่ก็เจียบ ขอฝากท่านปลัดด้วย ฝากถึง กองช่าง เรื่องบางอย่างเข้าไม่ได้ ถ้าน้ำแห้งไม่รู้จะทำตรงไหน ก็เข้าใจว่ามา เข้าช่วงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมพอดี โครงการเยอะ งานมาซ้ำซ้อนใน หัวเวลาเดียวกัน เจ้าหน้าที่บางคนกลับบ้านดึกๆดื่นๆเราก็ต้องเห็นใจ ชาวบ้านด้วย ชาวบ้านเขาเดือดร้อนโดยเฉพาะพื้นที่ทำการเกษตร ถ้าไม่ เก็บกักน้ำโดยเฉพาะคลองขวางช่วยได้เยอะ ถ้ารักษาระดับน้ำคลองขวาง ได้จะส่งผลต่อน้ำบาดาลที่พี่น้องประชาชนใช้ในการเกษตร พรุ้งนี้สามารถ เริ่มได้เลยแต่มีภารกิจที่ต้องเรียนเชิญทุกท่าน ที่ท่านนายอำเภอบ้านนา สารจะเข้ามาชี้แจงโครงการนาสารบ้านเรา ๗๑๐ ฝ่าย สู้ความยั่งยืน เวลา ๑๐.๐๐ น. มี ๗ ภาคีเครือข่าย ในส่วนของ อบต.ทุกท่านต้องเข้ามาร่วม กำหนด ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน เครือข่ายภาคราชการ เครือข่ายภาคเอกชน เครือข่ายด้านศาสนาวัฒนธรรม เครือข่ายภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และยังมีโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านยั่งยืน ซึ่งกำหนดเป้าหมายหมู่ที่ ๔ บ้านดอนทราย มี ๑๐ กิจกรรมหลักที่ต้องดำเนินการให้เกิดความยั่งยืน ในพื้นที่ เป็นหมู่บ้านต้นแบบทุกส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกันเพราะว่าทาง อำเภอจะเข้ามาขับเคลื่อนร่วมกับพื้นที่โดยเฉพาะภาคพี่น้องประชาชน และในวันพรุ้งนี้มีภารกิจเรื่องการแข่งขันกีฬาฟุตบอลน้ำพุสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ ๒๐ พรุ้งนี้ภารกิจเยอะต้องเป็นอีกวันหนึ่งต้องดำเนินการแล้ว ท่านปลัด ป้องกันอำเภอบ้านนาสารได้จัดค่ายบำบัดยาเสพติดที่ตำบลท่าชี จะนำ กำลังมาสนับสนุนด้วย เป้าหมายตำบลน้ำพุตอนนี้กำหนดไว้ ๑๖ ฝ่าย ฝาก สมาชิกด้วยพื้นที่ไหนดำเนินการได้ก็ดำเนินการเลย มีอะไรให้ช่วยเหลือก็ ประสานมา คลองขวาง หมู่ที่ ๑ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๕ น่าจะมีคนช่วยเยอะ

/เพราะจะระดม

เพราะจะระดมกำลังเยอะ อาจขอกำลังจากโรงงาน เจยูเอ็น ด้วย จะให้
แม่โครมาเรียงหิน และตัดทรายไว้ พรงนี้คงได้ข้อสรุปแต่ให้ท่านเข้า
มาร่วมด้วย ในส่วนเรื่องไฟฟ้าสาธารณะเป็นความคิดที่ดีที่ว่าอาทิตย์
สำรวจสักครั้ง แต่ท่านช่วยแชร์ไอทีไลน์ฟองดูให้ด้วย ถ้าชาวบ้านมีไอทีไลน์
นี้ ชาวบ้านจะแจ่มมาสามารถจัดการได้อย่างเร่งด่วน ไม่ว่าเรื่องถึงขยะ
ชาวบ้านบางที่ไม่มีช่องทางในการติดต่อ ชาวบ้านบางที่ไม่กล้าบอก
ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันชี้แนะ เสนอแนะ มองปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ก็
อยากแก้ปัญหาให้รวดเร็ว แต่บางครั้งเราไม่รู้ปัญหา สุดท้ายอยากให้ท่าน
รองประธานสภาได้พูดในที่ประชุมบ้าง เมื่อมีข้อปัญหา ข้อราชการ ผมจะ
ได้ช่วยแก้ปัญหา ถ้าวันนี้ไม่พร้อม ประชุมครั้งหน้าก็ได้ ด้วยความยินดี
ขอบคุณครับ

นายสาทร ไม่ถึง
ประธานสภา

ขอบคุณท่านนายก ที่ได้ตอบข้อซักถามและแจ้งสิ่งที่เป็นปัญหา
อุปสรรคในหมู่บ้าน ในนามของสมาชิก ขอขอบคุณคณะผู้บริหารที่ท่านได้
ให้ความสำคัญ ในเรื่องการแก้ไขปัญหให้กับพี่น้องประชาชน และต้อง
ขอขอบคุณสมาชิกทุกหมู่บ้าน ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันที่จะให้โครงการทุก
โครงการได้ผ่านสภาแห่งนี้ เพื่อให้คณะผู้บริหารได้ไปดำเนินการแก้ไข
ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน สร้างอาชีพ สร้างงาน ให้กับพี่น้องได้
สะดวกสบาย และขอเชิญชวนสมาชิกในวันพรุ่งนี้การปิดการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอลน้ำพุสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ ๒๐ ขอให้สมาชิกทุกหมู่บ้านมาพร้อม
เพรียงกัน และในวันที่ ๑๓ วันสงกรานต์ขอให้สมาชิกเข้ามาร่วมกิจกรรม
อาบน้ำผู้สูงอายุ เล่นกีฬาพื้นบ้าน และให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมด้วย เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์ ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ให้ความร่วมมือเสมอมา วันนี้
ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิก คณะผู้บริหาร ท่านเลขา และหัวหน้าส่วน
ราชการทุกท่าน ที่เข้าร่วมประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุม เวลา ๑๗.๒๐ น.

ลงชื่อ.....ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายประเสริฐ จันทบูรณ์)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

